

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và giáo phái “Ân điển cứu rỗi”

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong trường

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 77/UBND-NC về việc tăng cường công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và “Ân điển cứu rỗi”. Theo nội dung Công văn, thời gian qua ngoài “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn xuất hiện thêm giáo phái mang tên “Ân điển cứu rỗi”. Các giáo phái này có giáo lý tương tự đạo Tin lành nhưng hoạt động có tính xâm hại đạo đức xã hội, thân thể, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của con người; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo và gần đây đang có dấu hiệu phức tạp trở lại. Cụ thể như sau:

*** Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ**

Hiện có khoảng 190 người tham gia, tập trung chủ yếu ở thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và các huyện: Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Bình, Đến nay, việc tập trung sinh hoạt đông người, công khai của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đã giảm xuống. Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động ngầm, có sự thay đổi phương thức hoạt động nhằm né tránh sự phát hiện và xử lý của chính quyền. Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, đã tăng cường truyền giáo trực tuyến trên mạng xã hội và qua một số ứng dụng (zoom, skype) với đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên (HSSV) thông qua các nhóm bạn thân, mời tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, huấn luyện kỹ năng, hướng nghiệp....

*** Ân điển cứu rỗi**

Giáo phái này có tên gọi khác là “Ân điển đời đời” hoặc “Siêu Ân điển” do ông Park Ock Soo (sinh năm 1944, người Hàn Quốc) thành lập năm 1971 trên cơ sở tách ra từ giáo phái “Sự Cứu rỗi” của ông Kyun Sin Chan khởi xướng năm 1969. Điểm khác biệt và tính chất “tà giáo” của giáo phái này là cách thực hành giáo lý cứu rỗi. Giáo phái này tuyên truyền mọi tội lỗi của con người đã được Chúa cứu chuộc một lần và mãi mãi nên người tin theo có xu hướng sống tự do, bản năng, không ăn năn tội lỗi, dễ dàng hành động vượt qua giới hạn về luân thường, đạo lý, không sợ bị pháp luật trừng phạt. Một mặt lôi kéo các tín đồ trong các tổ chức Tin lành hợp pháp để “mượn danh pháp nhân” hoạt động, mặt khác thông qua tổ chức NGO có tên “Hội liên hiệp Thanh niên quốc tế” viết tắt là “IYF” để hướng đến giới trẻ như HSSV, thanh niên người dân tộc thiểu số (tập

trung vào số chức sắc, tín đồ, người có uy tín trong các Hội thánh) bằng chương trình “đào tạo kỹ năng”. Điểm nhóm của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tại khu vực Lân Thùng thuộc xóm Đồng Dong, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai - Thái Nguyên, trong đó có khoảng 39 người đã và đang bị ảnh hưởng bởi “Ân điển cứu rỗi” (*Những người bị ảnh hưởng không từ bỏ Hội thánh cũ, họ phản biện và đề nghị lãnh đạo Hội thánh thay đổi quan niệm về tín điều “cứu rỗi” nên việc xử lý kỷ luật của Hội thánh và khả năng chuyển hóa, vận động họ trở lại đức tin gặp khó khăn*).

Thực hiện Công văn số 77/UBND-NC; công văn số 786/ĐHTN-CTHSSV ngày 13/5/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và giáo phái “Ân điển cứu rỗi”; trước sự phục hồi của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và hoạt động phức tạp của giáo phái “Ân điển cứu rỗi”, để kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn hoạt động của các giáo phái này, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng CTHSSV

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trong khuôn viên nhà trường. Khi phát hiện vụ việc tuyên truyền đạo lạ, hoạt động của các hội, nhóm bất hợp pháp cần báo ngay Nhà trường để cùng phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết kịp thời.

- Lồng ghép việc tuyên truyền tới sinh viên về hoạt động của các tổ chức này thông qua các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng và phối hợp với Đoàn TN, Hội sinh viên của nhà trường để nắm bắt, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động của các tổ chức này và các hội nhóm bất hợp pháp khác.

2. Đoàn TN, Hội sinh viên

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống cho đoàn viên, sinh viên đồng thời tuyên truyền tới đoàn viên, sinh viên của nhà trường về tình hình hoạt động của tổ chức tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và giáo phái “Ân điển cứu rỗi” nói riêng và các hội, nhóm trái pháp luật khác nói chung qua các kênh tuyên truyền của Đoàn TN, Hội sinh viên.

- Thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đoàn viên, sinh viên trong nhà trường, quản lý chặt chẽ hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm trong nhà trường để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý với các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, hội nhóm bất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Các khoa và Văn phòng chương trình tiên tiến

- Phổ biến tới CBVC và sinh viên của đơn vị mình thông qua các buổi giao ban khoa, họp lớp về những hoạt động trái phép của hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và giáo phái “Ân điển cứu rỗi” tác động, ảnh hưởng tiêu cực của các tổ chức này đối với xã hội nói chung và sinh viên nói riêng để CBVC, sinh viên biết, cảnh giác

phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, giáo phái “Ân điển cứu rỗi” và các tổ chức bất hợp pháp khác.

- Nhắc nhở CBVC và sinh viên đề cao cảnh giác không tham gia và phát hiện kịp thời những hiện tượng tuyên truyền, lôi kéo tham gia vào “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, giáo phái “Ân điển cứu rỗi” và các tổ chức bất hợp pháp khác, báo cáo ngay cho nhà trường để kịp thời giải quyết.

- Văn phòng Chương trình tiên tiến triển khai công tác tuyên truyền về hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và giáo phái “Ân điển cứu rỗi” tới sinh viên trong khu nội trú, đồng thời thông báo tới từng cán bộ quản lý KTX nâng cao tinh thần cảnh giác kịp thời phát hiện các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo sinh viên tham gia vào các tổ chức này và hội nhóm bất hợp pháp khác để báo cáo nhà trường xử lý.

4. Các đơn vị trong nhà trường: Nhắc nhở CBVC, NLD đề cao cảnh giác không tham gia và phát hiện kịp thời những hiện tượng tuyên truyền, lôi kéo tham gia vào “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, giáo phái “Ân điển cứu rỗi” và các tổ chức bất hợp pháp khác, báo cáo ngay cho Nhà trường để kịp thời giải quyết.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- BGH (b/cáo);
- Như kính gửi (t/hiện);
- Lưu: VT; CTHSSV.

HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Hương Quang